



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด **แต่ไม่มีชื่อในประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป** โปรดนำหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๗๕๕๕ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๕๓ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ เพิ่มเติมต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ <https://rid.thaijobjob.com>>พนักงานราชการ>ปี ๒๕๖๕>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถเข้ารับการเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ข้างต้น กรมชลประทานจะตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเท่านั้น กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัคร หรือมีคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมชลประทานจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุริยพล นุชอนงค์)

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน